



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 47 /2545  
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอนุกรรมการเพื่อเป็นองค์คณะพิจารณา  
ในฐานะคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์  
เพื่อประกอบกิจการ

โดยที่เป็นการสมควรประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลจากรายชื่อ  
อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์คณะพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว  
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์  
เพื่อประกอบกิจการ

อาศัยอำนาจตามความในวรรคสองของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 54/2545 เรื่อง การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ  
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สำนักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

การคัดเลือกอนุกรรมการเพื่อเป็นองค์คณะพิจารณาในฐานะคณะอนุกรรมการ  
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่: การหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ  
จากบุคคลกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้หมุนเวียนอนุกรรมการที่จะประกอบเข้าเป็นองค์คณะพิจารณา  
โดยเรียงตามลำดับรายชื่อของอนุกรรมการในแต่ละกลุ่มบุคคลที่แจ้งตามประกาศสำนักงานว่าด้วย  
รายชื่ออนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ เว้นแต่อนุกรรมการจากบุคคล  
กลุ่มที่ 1 ให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างอนุกรรมการซึ่งมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 1 และ  
อนุกรรมการซึ่งมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 2 และให้อนุกรรมการซึ่งมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่  
เป็นองค์คณะพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่มีรายชื่ออนุกรรมการซึ่งมีรายชื่อในลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ไม่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะพิจารณาเรื่องนั้น

(2) การสลับลำดับการปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มเป็นการชั่วคราว: ในกรณีที่มีเหตุ  
อันสมควรที่ทำให้อนุกรรมการคนใดซึ่งอยู่ในลำดับที่จะได้รับมอบหมายให้เป็นองค์คณะพิจารณา

เรื่องหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์คณะพิจารณาเรื่องนั้น ให้สลับลำดับการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการคนนั้นกับอนุกรรมการในกลุ่มเดียวกันซึ่งมีรายชื่อ อยู่ในลำดับที่จะทำหน้าที่เป็นคนถัดไปเป็นการชั่วคราว

(3) อนุกรรมการจากบุคคลกลุ่มที่ 2 และ/หรือบุคคลกลุ่มที่ 3: ในองค์คณะพิจารณา เรื่องหนึ่ง จะมีอนุกรรมการซึ่งมาจากบุคคลกลุ่มที่ 2 และบุคคลกลุ่มที่ 3 รวม 3 คน หรือเฉพาะบุคคล กลุ่มที่ 2 รวม 3 คน หรือเฉพาะบุคคลกลุ่มที่ 3 รวม 3 คน ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเด็นสำคัญที่ต้อง พิจารณาในเรื่องนั้น

(4) อนุกรรมการจากบุคคลกลุ่มที่ 4: การคัดเลือกบุคคลจากกลุ่มที่ 4 เพื่อทำหน้าที่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ให้คัดเลือกตามขอบเขตความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ของบุคคล ดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในเรื่องนั้น

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์